

เปิดขายซองประมูลที่วิดิจิตอลคึกคัก'อินทัช-จีเอ็มเอ็ม-ช่อง7-โพสต์'ร่วมซื้อ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 56 บรรยากาศการเริ่ม การเปิดขายซองเอกสารเพื่อเข้าประมูลขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่อง ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดขายเป็น วันแรก เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยผู้มาซื้อซอง รายแรกเริ่มจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยได้ยื่นซอง ของประมูลที่วิดิจิตอลประเภททั่วไป (วาไรตี้) ความ คมชัดสูง (HD) 2.บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ ใน เครือ ช่อง7 ยื่นซองของประเภททั่วไป (วาไรตี้) ความคมชัดมาตรฐาน(SD) 3.บริษัท โรสมีเดียแอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ยื่นซองของประมูลของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 4.บริษัท ทัช ทีวี ในเครือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น กลุ่มอินทัช ยื่นซองของ ประเภททั่วไป SD 5.บริษัท โพสต์ ทีวี ในเครือ บริษัท โพสต์ พลัสลิซซิ่ง เจ้าของหนังสือพิมพ์บาง กอกโพสต์ ยื่นซองของประเภทข่าวสารและสาระ 6.บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี ในเครือจีเอ็มเอ็มจี เอ็มแกรมมี ยื่นซองของประเภททั่วไป HD 7.บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี ยื่นซองของประเภททั่วไป SD

ขณะที่ในช่วงบ่ายมีผู้สนใจซื้อซองเพิ่มเพียง รายเดียว ถือเป็นรายที่ 8 คือ บริษัท บีบีซี-มัลติ มีเดีย หรือกลุ่มสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เดินทางมา ยื่นซองของประมูลในช่วงเวลา 15.00 น.โดยซื้อซอง ทั้งหมด 4 ประเภท รวมบริษัทที่มาซื้อซองประมูล วันแรก รวม 8 ราย 11 ช่อง แบ่งเป็นช่องเด็ก 2 ราย ช่องข่าว 2 ราย ช่อง SD 4 รายและช่อง HD 3 ราย

พ.อนที่ ศุภรัตน์ รองประธานกสทช.และ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า การซื้อซองวันแรก

ถือว่าปกติ เนื่องจากกสทช.เปิดจำหน่ายซองถึง 3 วัน คือ 10-12 ก.ย.56 ดังนั้นการมาซื้อซองวันแรก ถึง 8 ราย ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่า วันที่ 2 และ 3 จะคึกคักมากกว่านี้ ส่วนกรณีจี เอ็มเอ็มแกรมมี และช่อง 7 ได้ยื่นซื้อ 2 ของ 2ประเภทนั้น สามารถทำได้ เพราะไม่ผิดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ เนื่องจากข้อห้ามคือ ผู้ประกอบการ สามารถยื่นประมูลได้ 3 ประเภท แต่ห้ามซ้ำกันใน ประเภทข่าวสาร และ ประเภท HD เท่านั้น ส่วน กรณีซื้อทั้ง 4 ประเภทนั้น ก็สามารถซื้อได้เช่นกัน เพื่อศึกษา และเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท

พ.อ. ดร. นที ไร่รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลมี สิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละ 1 ใบ อนุญาตของแต่ละหมวดหมู่ และผู้ประสงค์จะเข้า ร่วมการประมูลไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใน หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) พร้อมกับหมวดหมู่ข่าวสารและสาระได้ ต้องเลือก ว่าจะยื่นขอรับใบอนุญาตหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง เท่านั้น โดย กสท. จะตรวจสอบความสัมพันธ์ ภายในหมวดหมู่เดียวกัน และกรณีข้ามหมวดหมู่จะ ตรวจสอบความสัมพันธ์เฉพาะหมวดหมู่ทั่วไป HD และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

สำหรับขั้นตอนการซื้อเอกสารการประมูลใน วันนี้ มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน จะเริ่มจาก ผู้ประสงค์จะ เข้าร่วมการประมูลรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอ ประชุม จากนั้น จะเข้าไปยัง จุดที่ 1 ซึ่งเป็นจุดลง ทะเบียนซื้อเอกสารการประมูล เพื่อยื่นเอกสารซึ่ง ประกอบด้วย แบบข้อมูลใบเสร็จ สำเนา ภ.พ. 20 (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือสำเนาหนังสือ

รับรองนิติบุคคล และบัตรคิวที่ระบุหมวดหมู่ เอกสารการประมูลที่ต้องการจะซื้อ ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและคืนข้อมูล หลังจากนั้นจะผ่านไปยังจุดที่ 2 เพื่อยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจจากจุดที่ 1 พร้อม เงินสด หรือเช็คเขียรรีเช็ค ในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ให้เจ้า หน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการเงินเรียบร้อยแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินให้ ต่อไปยังจุดที่ 3 ซึ่งเป็นจุดรับเอกสาร และลง ทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ ขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการ ประมูล ก็จะยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริง และคู่มือ บัญชีแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลัง จำหน่ายให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ลงทะเบียน และประทับตรารับเอกสารแล้วในใบเสร็จรับเงินตัว จริง จากนั้นไปรอไปยังจุดที่ 4 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจ่ายเอกสารการประมูลตามจำนวนที่ซื้อ พร้อม คืนใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ประทับตราแล้ว แก่ผู้ ประสงค์จะซื้อเอกสารการประมูล ถือว่าเป็นการ จบขั้นตอน

รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. กล่าวว่า การจำหน่ายเอกสารการประมูล สำนัก งานฯ จะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. ซึ่ง ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการ ประมูลสามารถเข้ามาซื้อเอกสารการประมูลได้ โดย จะต้องเตรียมเอกสาร แบบข้อมูลสำหรับใช้ในการ ออกใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าเอกสารการประมูล ที่ กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล โดยเอกสาร 1 ชุด สำหรับการซื้อเอกสาร การประมูล 1 ชุด ซึ่งผู้ซื้อเอกสารจะต้องเป็นบุคคล เดียวกันกับผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและ ผู้ประสงค์จะ เข้าร่วมการประมูลจะต้องเตรียมค่าเอกสารการ ประมูลในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวม

ภาษีมุลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระ และจะต้งยึนแบบ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชมช้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับการขอรืบใบอนุญาต หลังจำหน่ายเอกสาร
การประมุล ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12
ก.ย 2556 เท่านั้น

อย่างไรก็ตามรายชื่อบริษัทที่ชื้อชองในวันที่
10 ก.ย.นี้ จะต้งเป็นรายชื่อดีวกันกับการยึนชอง
ประมุลในวันที่ 28-29 ต.ค.56นี้

ส่วนชั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตืผู้
ประมุลนั้น กสทช.จะตรวจสอบอย่างเข้มช้น โดย
เฉพาะชองข่าว และสาระ กับชอง HD ที่จะตรวจสอบ
ความสั้มพันธ์ที่เกี่ยวช้องกันในลักษณะการถือ
หุ้นชัว และความเป็นเจ้าชอง เพื่อป้องกัน
การครอบงำชองสื่อ และสร้างควมหลากหลายชอง
เนื้อหาสาระ

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว้ในวันแรกมีเอกชน
แยกบริษัทมาชื้อชอง เนื่องจากเพื่อความสะดวกใน
การแยกบัญชี และการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
2% ชองรายได้ และ 2% ค่าธรรมเนียมที่ต้งจัด
ส่งกองวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อการให้
บริการอย่างทั่วถึง รวมไปถึงเพื่อความชดัเจนใน
การประกอบกิจการด้วย

สำหรับราคาเริ่มต้นการประมุลที่วืติจิตอล
ประเภทธุรกิจ 24 ชอง แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 1.เด็ก
เยาวชนและครอบครัว จำนวน 3 ชอง ราคาเริ่ม
ตันประมุล 140 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ 2
ล้านบาท 2. ข่าวสารและสาระจำนวน 7 ชอง ราคา
เริ่มต้นประมุล 220 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ
2 ล้านบาท 3. รายการทั่วไป(วาไรตี้) ความคมชดั
มาตรฐาน (SD) จำนวน7 ชอง ราคาเริ่มต้น 380 ล้าน
บาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ 5ล้านบาทและ 4. รายการ
ทั่วไป ความคมชดัสูง (HD) ราคาเริ่มต้นประมุล
1,510 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ 10 ล้านบาท